



บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด



คุณอัจฉรา ปูมี กรรมการผู้จัดการ
คุณอภิชาติ ปูมี กรรมการผู้จัดการ

ได้รับรางวัลในมิติ

- องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
- การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
- การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PAC มีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจครอบครัว ที่รับผิดชอบระบบเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทั่วไป ภายใต้ชื่อ บริษัท พรหมจักร แอร์เซอร์วิสโกลด์ จำกัด ต่อมาเมื่อคุณอัจฉราและคุณอภิชาติ ปูมี สองพี่น้องทายาทผู้สืบทอดธุรกิจต่อจากคุณพ่อ มองเห็นโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจ จากเทรนด์ด้านการประหยัดพลังงาน และนำพลังงานหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จึงริเริ่มวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก คือ **เครื่องทำน้ำร้อนจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ** ภายใต้โครงการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหมุนเวียนนำเอาพลังงานที่สูญเสียไปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อแบรนด์ "PAC" โดยไม่หยุดยั้งที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เน้นการพัฒนาสินค้าจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จนกลายเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม Energy Saving Solution แบบ One-stop Service ปัจจุบันมีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) ทั้งกลุ่มโรงงาน โรงแรม รีสอร์ท หน่วยงานภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่



เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ (PAC Frenergy) สามารถผลิตน้ำร้อนโดยดึงพลังงานเหลือใช้จากคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศก่อนถูกระบายทิ้งสู่บรรยากาศมาสร้างเป็นน้ำร้อน ผลิตน้ำร้อนได้สูงสุด 70°C โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า มีหลายรุ่น หลายขนาดตามความเหมาะสมของการใช้งานตั้งแต่ 60-450 ลิตร



ระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (PAC Heat Pump Series) เครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีทปั๊ม PAC Absolutt ที่มาพร้อมถังเก็บน้ำในตัว สำหรับงานผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง ติดตั้งและใช้งานง่าย และ เครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีทปั๊ม PAC Heatralized สำหรับงานผลิตน้ำร้อนอุณหภูมิสูง ปริมาณมาก ทนทานในทุกๆ สภาวะ เช่น บนเกาะ ริมทะเล เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงาน อุตสาหกรรม



เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ (PAC Pooltemper) ใช้เทคโนโลยีการปรับอุณหภูมิน้ำในสระที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดในปัจจุบัน สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเทียบจากเครื่องปรับอุณหภูมิพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังปรับอุณหภูมิได้ทั้งน้ำอุ่น และน้ำเย็น โดยสามารถปรับได้ตั้งแต่ 10-50 °C เพื่อตอบสนองการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น สระว่ายน้ำ สระธาราบำบัด บ่อสปา จากุชชี เป็นต้น



เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ (PAC Hybrid Solar) ใช้ระบบ Inverter Multi VRF ประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานหลักจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ ต่อเข้ากับเครื่องปรับอากาศได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า ลดการสูญเสียพลังงาน และหากช่วงใดที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอระบบจะสลับมาใช้ไฟฟ้าปกติโดยอัตโนมัติ หากมีการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ใช้งาน ก็สามารถส่งไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้



ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (PAC Klean) หรือเรียกว่าน้ำยาล้างแอร์ด้วยตัวเอง โดยใช้กับตัวเครื่องภายใน เพื่อทำความสะอาดฝุ่น และคราบที่ติดอยู่กับแผงคอยล์เย็น ได้อย่างสะดวก ง่ายตาย รวดเร็ว สามารถเพิ่มคุณภาพอากาศสะอาด และลดกลิ่นอับชื้นภายในห้อง มีทั้งชนิดสเปรย์ แผ่น และก้อน เพื่อให้เลือกใช้ตามประเภทของเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ PAC มีการรับประกันทุกชิ้นส่วนในระบบบริการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน และเมื่อปี 2560 ได้รับรางวัล Global Cleantech Innovation Program ประเทศไทย ที่จัดโดย UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO) และเคยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติที่ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานด้วย

ในอนาคตจะเจาะตลาดกลุ่ม B2C และปรับกลยุทธ์จากที่เคยรุกด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ Hardware-Based มาสู่การพัฒนา Software-Based ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น เช่น ระบบควบคุมการสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงเทรนด์เรื่องสุขภาพของผู้ใช้งานได้มากขึ้น รวมถึงตั้งเป้าหมายจะขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางผู้รับเหมา ตัวแทนจำหน่าย และการขายตรง รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์และ Marketplace